



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
7 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, 77 kaoded, thailandplus, js100, bangkokbiznews, kapook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. รับมอบพื้นที่แนวทางหลวงระนองให้กับรพ.ระนอง และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจขรก.สธ. ก.คมนาคน และอสม. พร้อมชื่นชมหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มแข็ง ทำให้ จ.ระนองไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยอสม.เป็นกำลังหลักทำงานเชิงรุก เคาะประตูบ้านให้ความรู้คนในชุมชน ขอให้ช่วยสื่อสารประชาชนในพื้นที่ให้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ทั้งนี้ จะมีการโอนค่าตอบแทนพิเศษเข้าบัญชี อสม. 3,500 บาท วันที่ 21 ก.ย. 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ในอนาคตหากยังมีการระบาดของโควิด 19 ต่อไป จะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับเรื่องกัญชาทางการแพทย์ สธ.กำลังเสนอกฎหมายให้ปลูกได้มากกว่า 6 ต้น หากเป็นไปได้เพื่อการรักษาพยาบาลหรือเพื่อการแพทย์ ขณะนี้กม.บางฉบับผ่านครม. บางฉบับเข้าสู่สภาฯ ไปแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ร่วมบรรยายในงาน เฮอร์แทค 2020 ว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดี และรักษามาตรการล้างมือบ่อย ๆ ใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด ส่วนเรื่องการเตรียมการรักษา สธ.มีความพร้อม กรณีติดเชื้อโควิด 19 สิ่งที่สำคัญคือยังไม่สามารถหาได้ว่าผู้ป่วยติดเชื้อจากไหน ทั้งนี้กรมต่างๆ ในสธ.ทำงานอย่างเต็มที่และไม่ปกปิดข้อมูล ซึ่งข่าวต่างๆ ที่ลงในสื่อโซเชียล อาทิ สธ.ประกาศภาวะฉุกเฉิน ห้ามเข้าสถานที่ต่างๆ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, mthai, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, nationweekend, prachachat, thansettakij, thebankokinsight, business today, sanook, kapook, springnews, one31)

-ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 6 ก.ย. 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย กลับจากสิงคโปร์ 3 ราย สหรัฐฯ 2 ราย และสหราชอาณาจักร 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,444 ราย หายป่วยแล้ว 3,281 ราย อยู่ระหว่างรักษาในรพ. 105 ราย เสียชีวิตคงเดิม 58 ราย ก.ต่างประเทศรายงานว่าจะมีคนเดินทางกลับเข้าไทย 1 เที่ยวบิน จากประเทศอินเดีย 48 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand

-รมว.การท่องเที่ยวฯ ลงนามในประกาศคู่มือการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1) กำหนดจำนวนผู้ชม ดังนี้ สนามกลางแจ้ง เชียร์เสียงดัง จำกัดไม่เกิน 25% ของความจุสนาม แต่ไม่เกิน 4,000 คน, สนามกลางแจ้ง เชียร์เสียงไม่ดัง จำกัดไม่เกิน 50% ของความจุสนาม แต่ไม่เกิน 6,000 คน, สนามในร่ม เชียร์เสียงดัง จำกัดไม่เกิน 15% ของความจุสนาม แต่ไม่เกิน 1,000 คน, สนามในร่ม เชียร์เสียงไม่ดัง จำกัดไม่เกิน 25% ของความจุสนาม แต่ไม่เกิน 2,000 คน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค คำแนะนำ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-คนไทยที่ตกค้างในอินเดีย แบ่งเป็น พระ 2 รูป และผู้ที่มีไข้ 2 คน รวมทั้งชาวต่างชาติอีก 68 คน เดินทางจากกรุงนิวเดลี ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมผ่านด่านคัดกรอง และเตรียมเดินทางไปกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐและเอกชน

ประเด็นผลกระทบ

1.การติดตามผู้สัมผัสผู้ต้องโทษติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., เดลินิวส์, ไทยโพสต์, sanook, innnews, kapook)

-ศบค. เผยแพร่ความคืบหน้ากรณีผู้ต้องขังชายไทย อายุ 37 ปี ทีมสอบสวนโรคจาก สธ. ก.ยุติธรรม และก.มหาดไทย ลงพื้นที่เรือนจำ รพ.ราชทัณฑ์ ศาลอาญารัชดา คอนโด ร้านอาหาร โรงเรียน และถนนข้าวสาร เก็บตัวอย่างแยกผู้สัมผัส และสำรวจสิ่งแวดล้อม สรุพบผู้สัมผัส 970 คน แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 119 คน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 851 คน ตรวจเชื้อแล้ว 516 คน ผลไม่พบเชื้อ 513 คน รอผลการตรวจ 3 คน กลุ่มเสี่ยงสูงจะให้กักตัวและเฝ้าระวังอาการที่บ้าน 14 วัน ส่วนผู้เสี่ยงต่ำจะติดตามเฝ้าระวัง จากการสอบสวนโรคจากผู้ป่วย บุคคล และสถานที่ที่เกี่ยวข้อง พบประเด็นที่ควรระมัดระวัง ได้แก่ 1.ไม่คัดกรองวัดอุณหภูมิ 2.ละเลยเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่าง 3.มีบริการเมนูแก้วร่วมسابาน 4.ดื่มด้วยแก้วเดียวกันและมีทิปโดยชงเครื่องดื่มให้พนักงานในร้าน 5.ละเลยการลงทะเบียนไทยชนะ โดยลงทะเบียนครั้งล่าสุด 7 ส.ค. 2563

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, js100,

ประเด็นข่าว

workpointtoday, mcot, bangkokpost)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า วันที่ 4-5 ก.ย. ทีมสอบสวนโรคได้ติดตามตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขังติดเชื้อมี 19 ทั้งที่พักอาศัยและร้านอาหาร 3 แห่ง ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ได้แนะนำให้ทุกคนกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการที่บ้าน 14 วัน นับจากวันที่พบผู้ต้องขังรายนี้ครั้งสุดท้าย หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ หรือจุกไม่ได้อิ่มกิน ลื่นไม่รับรส ให้รีบไปรพ.ของรัฐเพื่อตรวจหาเชื้อซ้ำและเข้าสู่ระบบการรักษาทันที แม้ขณะนี้ยังไม่พบรายงานการติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัส แต่ขอให้ประชาชนรักษามาตรการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูกปาก เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด รับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ที่สำคัญลงทะเบียนแพลตฟอร์มและแอปฯ ไทยชนะทุกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, โปสทูเดย์

-ผู้ว่าฯ กทม. เร่งดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนทั่วไปทำแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อจากระบบคัดกรองความเสี่ยง BKK COVID-19 ที่เว็บไซต์ <http://bkkcovid19.bangkok.go.th/> โดยระบบจะแบ่งเป็นการคัดกรองผ่านแบบประเมินประวัติเสี่ยง และการคัดกรองผ่านแบบประเมินอาการ ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ออกแบบโดยทีมแพทย์ นักวิชาการ ร่วมกับ กทม. และเป็นแบบฟอร์มที่ใช้จริงในรพ.เพื่อการสอบสวนโรคของกลุ่มเสี่ยง เมื่อประเมินผลแล้วระบบจะวิเคราะห์ว่าอยู่ในกลุ่มใดจาก 4 กลุ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล กล่าวว่า สปสช. และกรมราชทัณฑ์ สนับสนุนให้คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าไปคัดกรองเฝ้าระวังผู้ต้องขังรายใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 โดยตรวจหาเชื้อผู้ต้องขังแรกกับทุกสัปดาห์ด้วยวิธี RT-PCR หลังจากตรวจพบผู้ต้องขังติดเชื้อมี 19 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ได้มีการหารือเพื่อปรับความเข้มข้นหรือรอบจำนวนการตรวจให้ครอบคลุมผู้ต้องขังทุกราย ซึ่งศักยภาพการตรวจยืนยันเชื่อนั้น สปสช.ได้เร่งพัฒนาจนมีห้องปฏิบัติการทั่วประเทศกว่า 220 แห่ง รองรับทุกจังหวัด ส่วนกระบวนการตรวจคัดกรอง ถ้าเจอผู้ป่วยต้องจำกัดพื้นที่ โดยอาจล็อกดาวน์ในพื้นที่ที่พบเชื้อเพื่อสอบสวนโรค เชื่อว่าจะเป็นมาตรการที่ทำให้ไทยสามารถจำกัดขอบเขตการระบาดระลอก 2 ได้ดี

2.เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อเพิ่งเดินทางกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ sanook

-เว็บไซต์เมืองพยองแท็ก 0"คยองกี ประเทศเกาหลีใต้ เผยแพร่ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นชายวัย 50 ปี เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ก.ย. และเข้ารับการรักษาเชื้อที่ศูนย์สุขภาพชงทัน ทราบผลเป็นบวกในวันที่ 5 ก.ย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผอ.สำนักระบาดวิทยา กล่าวว่า รับทราบข้อมูลแล้ว กำลังอยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากเกาหลีใต้ตามระบบอีกครั้ง

3.เมียนมาพบผู้ติดเชื้อเดินทางกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : เพชฌัญญา

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Natty in Myanmar โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ ระบุว่า ไทยเพิ่งประกาศพบผู้ติดเชื้อในประเทศ แต่ผู้ติดเชื้อในประเทศเมียนมาเพิ่มเป็น 10 รายในรอบ 2 วัน มีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, มติชน

-เมียนมา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 66 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,391 ราย รักษาหายเพิ่ม 12 ราย รวมรักษาหาย 371 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิต 8 ราย นายสมเกียรติ เอ๋อจิมิต ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการค้าอาหารทะเล จ.มะริด ระบุว่า ภาคใต้ของเมียนมา 3 จังหวัด ประกอบด้วย ทวาย มะริด และเกาะสอง ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบฯ ชุมพร และระนอง ยังไม่พบว่ามีประชาชนติดเชื้อ

4.ผู้ลักลอบข้ามแดนเข้าไทยผ่านชายแดนธรรมชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ภาพและข้อความในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ ว่า โควิดมีที่ท่าว่าจะเข้ามาอีก แต่ไม่น่าจะร้ายแรงมาก เพราะการติดเชื้อของคนที่พบในเรือนจำน่าจะควบคุมได้ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ คนจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมา ที่ลักลอบเข้าเมืองทางด่านธรรมชาติ ต้องดูแลไม่ให้เข้ามาได้ เพราะบริษัทยาของอเมริกาที่กำลังพัฒนาวัคซีนประกาศว่าจะไม่ให้คนใช้วัคซีนจนกระทั่งทดลองให้แน่ใจว่าใช้ได้ คงต้องรอวัคซีนของจีน 3 ตัวที่ใกล้จะนำมาใช้ได้แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เพจเรื่องเล่าหมอชายแดน

-โพสต์ข้อความว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศเมียนมามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังพบเห็นชาวเมียนมาลักลอบเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีคนไทยที่ข้ามฝั่งเข้าไปเล่นการพนันที่ประเทศเมียนมาได้อย่างอิสระ ซึ่งถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นพาหะนำโรค ทำให้สถานการณ์ที่ อ.แม่สอด อยู่ในภาวะเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, sanook

-เพจเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า เผยแพร่คลิปการลักลอบเข้าเมืองของกลุ่มคนจากประเทศเพื่อนบ้านเกือบสิบคน ที่หลบซ่อนตัวอยู่ในป่า สร้างความกังวลว่าหากเข้ามาได้จะยิ่งควบคุมยากเพราะไม่มีกรกักตัวตามมาตรการแต่อย่างใด และเมื่อไปขายแรงงานตามสถานที่ต่างๆ จะยิ่งเป็นการแพร่เชื้อ จนส่งผลให้ไทยเกิดการระบาดระลอก 2 ได้ ที่น่าแปลกใจคือ มีการนำคลิปมาโพสต์ลงแอปฯ Tiktok และมีผู้เข้าไปให้กำลังใจ ขอให้เข้ามาโดยปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์)

ประเด็นข่าว

-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ย้ำสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง-กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คุ่มเข้มชายแดนประสานการทำงานร่วมกับทหาร ปกครอง สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หลังต่างดาวโพสต์ TikTok ลักลอบเข้าไทย หากประชาชนพบเบาะแสหรือมีข้อมูลการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือขบวนการลักลอบนำบุคคลต่างดาวเข้ามาในราชอาณาจักร แจ้งสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 หรือ สายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-หน่วยงานปกครองใน อ.แม่สอด จ.ตาก ลาดตระเวนจุดล่อแหลมท่าข้ามธรรมชาติริมแม่น้ำเมย หมู่บ้านแม่ดาวดอนชัย หมู่ 6 ต.แม่ดาว พบชายชาวจีน 5 คน ลักลอบข้ามแม่น้ำเมยซ่อนตัวในป่ารกทึบ จึงนำตัวทั้งหมดไปตรวจคัดกรองโรค ก่อนส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สอด

-นายชนันต์ อินทร์ชัย ปลัดอาวุโส อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นำกำลังชุดพิทักษ์สวนผึ้ง ตรวจค้นรีสอร์ทแห่งหนึ่งใน หมู่ 10 ต.ท่าเคย พบแรงงานชาวจีนมา 10 คน ควบคุมตัวตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีแรงงาน 2 คน ใบอนุญาตขาด จึงบันทึกไว้และให้นำจ้างนำเอกสารการต่อใบอนุญาตตามยื่นยันที่ อ.สวนผึ้ง ภายในวันที่ 8 ก.ย. หากไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย

-ตม.จ.สระแก้ว ออกลาดตระเวนบริเวณช่องทางธรรมชาติท้ายตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ พบชาวกัมพูชา 13 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 1 คน กำลังเดินลัดเลาะรั้วลวดหนามเตรียมจะมุดรั้วกลับประเทศกัมพูชา อ้างว่าตกค้างอยู่ในกรุงเทพฯ ต่อมาเมื่อข่าวลือว่ามีการระบอบรอบ 2 ในกรุงเทพฯ จึงต้องการเดินทางกลับประเทศ จนท.นำตัวเข้าสู่การตรวจคัดกรองที่กองร้อยทหารพรานที่ 1201 จุดตรวจ อ.20 ด่านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ พร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงของกัมพูชาเพื่อผลักดันกลับประเทศต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-จ.กำแพงเพชร ประสานขอความร่วมมือฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. กำหนดรั้วลวดหนามป้องกันต่างดาวเข้าเมือง เผ่าตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่ตามช่องทางธรรมชาติต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-จ.กาญจนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานปกครองในพื้นที่มีการคุมเข้มตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของอย่างเข้มงวด

5.การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จ.ภูเก็ต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prachachat

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อเก็บข้อมูลกรณีจะนำนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามา คนในภูเก็ตทุกภาคส่วนยินดีต้อนรับหรือไม่ เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ และย้ำว่า การให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในภูเก็ต ต้องผ่านกระบวนการที่ศบค.และสธ. กำหนดในทุกขั้นตอน คือ ตรวจเชื้อโควิด19 ก่อนออกจากประเทศต้นทาง เมื่อมาถึงประเทศไทยต้องทำการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง หากไม่เจอเชื้อให้กักตัวในระบบ ASQ 14 วัน จากนั้นสามารถท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆ ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นภูเก็ต ส่วนการทำประชาพิจารณ์ในการนำนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในภูเก็ต เป็นหน้าที่ของก.มหาดไทย ด้านกลุ่มผู้ประกอบการชมรมธุรกิจต่างๆ ในป่าตอง เสนอขอรับการพัฒนาด้านการปรับผังเมืองและระบบคมนาคมในป่าตอง, ขออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยตรวจโรคโควิด19 ให้กับรพ.ป่าตอง, ขอระบบกล้องวงจรปิดติดทั่วป่าตอง, ขอการปกครองรูปแบบพิเศษ, ขอเพิ่มโซนนิ่งริมชายหาดป่าตอง, ขอบ่อนคาสิโน, ขอปิดสถานบันเทิงในเวลาตี 4, ขอให้ปรับภาพลักษณ์ภูเก็ตแพงทุกอย่าง, ขอพักชำระหนี้ 3 ปี ขอให้สนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินผัก กระตุ้นไทยเที่ยวไทย ทั้งนี้ มีประชาชนบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับภูเก็ตโมเดล เพราะกลัวการระบอบรอบ 2 โดยขอให้ทำประชามติทุกตำบล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-มีรายงานข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ยังไม่รับพิจารณาแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดพื้นที่ภายใต้คอนเซ็ปต์ภูเก็ตโมเดล โดยสั่งการให้ก.การท่องเที่ยวฯ นำกลับไปทำให้รัดกุมก่อนนำมาเสนอใหม่

6.วัคซีนป้องกัน โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, sanook

-น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรค พปชร. โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีแอ็ด คาราบาว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิตวัคซีนโควิด 19 ของรัฐบาล ระบุว่า พุดมัว และย้ำว่าประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตวัคซีนได้ อยู่ระหว่างการทดลองกับสัตว์ และนายกฯ ให้การสนับสนุนเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด โดยก่อนหน้านี้ น.ส.ปารีณา ยังได้ดำเนินคดีกล่าวโทษ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ขอให้หาคูหาหมิ่นเจ้าพนักงานกรณีโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จใส่ร้ายนายกฯ ว่าประเทศไทยผลิตวัคซีนต้านโควิด 19 ได้แล้ว แต่รัฐบาลไม่ให้การสนับสนุน

7.นักท่องเที่ยวแน่นเกาะเสม็ด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, sanook

-นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่อแถวรอคัดกรองโควิด ที่ท่าเรือหน้าด่านเกาะเสม็ด จ.ระยอง เพราะมีช่องทางตรวจวัดอุณหภูมิเพียง 1 จุด และยังต้องไปแออัดต่อแถวเพื่อเก็บค่าบริการผ่านเข้าเขตอุทยานฯ ทำให้สะพานท่าเรือเกาะเสม็ดมีนักท่องเที่ยวยืนรอกันจนแน่น จากการสอบถามส่วนใหญ่วิตกและระบุว่าเสียเวลา ด้าน นายยานยนต์ อรุณเวสสะเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวเกาะเสม็ด กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มวันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวบนเกาะเสม็ดไม่ต่ำกว่า 15,000 คน ทำให้เกิดความแออัดบนสะพานท่าเรือหน้าด่าน ทางออกคือ ควรเพิ่มจุดขึ้นลง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ผจก., thaipbs, bangkokbiznews, xinhua, tnntailand)

ประเด็นข่าว

-WHO แถลงว่า จะไม่รับรองวัคซีนต้านไวรัสโควิด 19 หากไม่มีการพิสูจน์และผลทดลองอย่างเป็นทางการว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันและปลอดภัย

-อินเดีย พบผู้ป่วยรายใหม่ 90,632 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,113,812 ราย มากที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐฯ และบราซิล ผู้เสียชีวิต 1,065 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 70,626 ราย รักษาหายเพิ่ม 73,642 ราย รวมรักษาหายแล้ว 3,180,865 ราย

-อิตาลี ชาวอิตาลีมากกว่า 1,000 คน ประท้วงที่กรุงโรม แสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรการป้องกันโควิด 19 และเห็นว่าข้อบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยคือการลดรอนเสรีภาพส่วนบุคคล ล่าสุด มีผู้ป่วยรายใหม่เกือบ 1,700 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 276,000 ราย และผู้เสียชีวิตกว่า 35,000 ราย

-อินโดนีเซีย ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,128 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 108 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 7,940 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 190,000 ราย

-รัสเซีย ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน โพสต์เฟซบุ๊กว่า นายกรัฐมนตรีกรุงมอสโก และรมว.กลาโหม ได้ฉีดวัคซีนสปุตนิก-วี แล้ว ยืนยันว่าสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 ได้ 100%

-จีน บริษัทเวชภัณฑ์ซิโนแวค ไบโอเทค ระบุว่า ได้ฉีดวัคซีนรุ่นทดสอบในเฟส 3 ให้แก่พนักงานของบริษัทที่สมัครใจกว่า 90% ตามโครงการฉีดวัคซีนกรณีฉุกเฉินของรัฐบาล

-ฝรั่งเศส บริษัทเวชภัณฑ์ซานofi เผยว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัท จะมีราคาไม่เกิน 10 ยูโร หรือประมาณ 370 บาท

-อังกฤษ บริษัทเวชภัณฑ์แอสตรา เซเนกา เผยว่า วัคซีนจะมีราคาประมาณ 2.5 ยูโร หรือราว 92 บาทต่อ 1 โดส

-เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 167 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 21,177 ราย เสียชีวิต 334 ราย

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 27,097,357 ราย เสียชีวิต 884,336 ราย รักษาหายแล้ว 19,213,445 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยมากที่สุด สหรัฐฯ 6,431,152 ราย บราซิล 4,123,000 ราย อินเดีย 4,110,839 ราย และรัสเซีย 1,020,310 ราย ส่วนประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด สหรัฐฯ 192,818 ราย บราซิล 126,230 ราย และอินเดีย 70,679 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ 122

อ้างอิง รว.สธ.เรียกรับเงินบรรจุขรก.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีขบวนการโควิดซ้ำซ้อนขรก.โควิด การบรรจุ 45,684 ตำแหน่ง ตอนเสนออัตราแปลว่ามีชื่ออยู่แล้ว เชื่อว่าแต่ละเขตต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ การเข้ามาทำงาน มีขั้นตอนตรวจสอบชัดเจน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบรรจุขรก.รุ่น COVID ว่า มีมูลและพบเพียงพื้นที่ จ.นครราชสีมาเท่านั้น หากมีการเรียกรับเงินในลักษณะเดียวกันสามารถแจ้งมาได้ทันที ขอย้ำว่าการบรรจุขรก.สธ.พิจารณาตามกระบวนการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถวิ่งเต้นเพื่อให้ได้รับการบรรจุได้

-พจสจ.นครราชสีมา โพสต์ข้อความแจ้งเตือนไม่ให้หลงเชื่อการเรียกรับเงิน และให้แจ้งเบาะแสหากพบการกระทำลักษณะเดียวกัน ยืนยันว่า สสจ.นครราชสีมาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, nationtv, newtv, bangkokbiznews, thailandplus, workpointtoday, thebangkokinsight, nationweekend, springnews, thaipbs, js 100, thansettakij, innnews, nationweekend, nationtv, thaipbs)

-น.พ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 9 ให้สัมภาษณ์ว่า รว.สธ. มอบหมายให้สจ.นครราชสีมาตั้งคกก.สอบข้อเท็จจริง หลังได้รับร้องเรียนมีการแอบอ้างว่าสามารถช่วยบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด 19 ในสสอ.แห่งหนึ่ง ผลการสอบพบว่า ผู้แอบอ้างคือนักวิชาการสาธารณสุข จ.นครราชสีมา ยื่นข้อเสนอว่าสามารถช่วยให้พี่สาวของพยาบาลวิชาชีพประจำรพ.สต. บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการพร้อมกับขรก.ที่บรรจุประมาณเดือน ก.ย. 2563 และจะให้ปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานยาเสพติด สจ.นครราชสีมา โดยอ้างว่าเป็นโควตาของรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการโยกการบรรจุขรก.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และการเปิดรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุขของ สจ.นครราชสีมา เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ คกก.ข้อเท็จจริงเสนอให้ตั้งคกก.สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง พร้อมแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน โดยจะย้ายออกนอกพื้นที่ระหว่างการสอบสวน ส่วนผู้ให้ข้อมูลจะย้ายออกไปปฏิบัติราชการที่อื่น เพื่อความปลอดภัย

ข่าวรช.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ร่วมชมกิจกรรมภายในงานเฮลท์แคร์ 2020 และกล่าวว่า ตอนนี้เรื่องสุขภาพจิตสำคัญ เนื่องจากเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ยากให้คิดบวกในทุกสถานการณ์ จะทำให้สามารถผ่านความเครียดและวิกฤตไปได้ สำหรับเรื่องการกิน สธ.มีโครงการ อาทิ กรมอนามัยร่วมกับร้านกาแฟเมซอนเรื่องหวานน้อย เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค ส่วนเรื่องการออกกำลังกาย จะส่งเสริมให้คนที่ไม่ได้ออกกำลังกาย มาออกกำลังกาย จากนั้นได้เป็นประธานพิธีมอบเงินจากกิจกรรมสาธารณสุขคู่แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, รพ.บ้านแพ้วฯ และรพ.จุฬาภรณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ก๊อชชิจการเมื่อ

-กล่าวถึง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ว่า ทำงานหลายตำแหน่ง ทั้งรมช.สธ. ส.ส.ระยอง และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคกลาง ซึ่งภารกิจจำนวนมาก แต่ยังไม่ออกกำลังกายรักษาสุขภาพ ทั้งวิ่ง ฟุตบอล เค้ลคลับคือทุเรียน กินทุกเช้าแล้วสดชื่นมีแรง

มหกรรมสมุนไพรมหาชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-น.พ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานปิดงานมหกรรมสมุนไพรมหาชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และกล่าวว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 100,000 คน มี

ประเด็นข่าว

ยอดสั่งซื้อและยอดจำหน่ายสินค้าภายในงานเฉลี่ยวันละกว่า 10 ล้านบาท และมียอดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจประเภทเครื่องจักรการผลิตยาสมุนไพรกว่า 50 ล้านบาท ยอดเงินสะพัดจากการจัดกิจกรรมในปีนี้ประมาณกว่า 100 ล้านบาท

น้ำท่วม
สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus
 -กรมควบคุมโรค รายงานพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ ระบุว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถล่ม และดินสไลด์ 17 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ 5 ราย จึงขอแนะนำประชาชนให้ระมัดระวังการจมน้ำในช่วงน้ำท่วม รวมถึงแหล่งน้ำต่างๆ ที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ไม่ควรลงไม่เล่นน้ำในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง น้ำเชี่ยว เพราะเสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิต

รังสียูวีทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง
สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.
 -ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อความเรื่อง รังสียูวีหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง จากการตรวจสอบกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ารังสียูวีเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังจริง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น การสัมผัสกับสารพิษเป็นเวลานาน ๆ หรือระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ มีไฟหรือซีแมลงวันมากผิดปกติ เป็นต้น สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนังได้ด้วยการทาครีมกันแดดเป็นประจำ สวมเสื้อผ้าที่มีดัดหาคิดต้องอยู่กลางแจ้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงสังเคราะห์ เช่น แสงจากเตียงอาบแดด และหมั่นสังเกตผิวหนังของตนเองอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

ข่าวปลอมมะเร็งกระเพาะอาหารติดต่อทางน้ำลาย
สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand
 -ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบกรณีมีการแชร์ข้อความเตือนภัยว่าไม่ใช่ช้อนกลาง เสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ มะเร็งกระเพาะอาหารไม่สามารถติดต่อได้ทางน้ำลาย สาเหตุอาจมาจากการอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori และมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมกระตุ้น เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารประเภทหมักดอง และอาหารหมักดอง เป็นต้น

สร้างค่านิยมสวมหมวก-ใส่แมสก์
สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ
 -ดร.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สสส.และภาคีเครือข่าย เห็นความสำคัญขอประชาชนในการสวมหน้ากากผ้าทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดีขึ้น หากคนไทยร่วมมือกันสวมหมวกกันน็อกทั้งคนขี่และคนซ้อน จะช่วยลดตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนลงได้มาก จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่ "สวมหมวก+ใส่แมสก์"

ทีมสกายด็อกเตอร์ช่วยผู้ป่วย
สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก
 -พ.อ.สมรรถชัย แงสสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการประสานจากรพ.แม่สะเรียง ว่ามีผู้ป่วยเลือดคั่งในสมอง ขอรับการสนับสนุนส่งผู้ป่วยทางอากาศยานเพื่อช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน จึงได้ประสาน ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 กองกำลังเรศวร ขอรับการสนับสนุนตามโครงการสกายด็อกเตอร์ ซึ่งได้จัดเฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ศรีสังวาล อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังรพ.มหาราชนครเชียงใหม่

ขนมจีนกระดาศพิษขุ
สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน
 -หญิงสาวรายหนึ่ง โพสต์ข้อความและรูปภาพในเฟซบุ๊ก ระบุว่า ซื้อขนมจีนน้ำยามาจากตลาดนัด แต่พบว่าปลาในน้ำยาข้นหนืดกว่าปกติ เมื่อรับประทานแล้วมีอาการท้องอืด จึงนำมาล้างน้ำพบว่าจับตัวเป็นก้อน เหนียว เมื่อบีบน้ำออกแล้วฉีกพบเป็นใย คล้ายกระดาศพิษขุ

กัญชาทางการแพทย์
สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(bangkokbiznews, sanook, nationtv)
 -ประชาชนจำนวนมาก รวมทั้ง แอ๊ด คาราบาว ร่วมพิธีมอบใบอนุญาต นายบัณฑิต นิยมภา หรือลุงตุ้ ผู้บุกเบิกรักษาโรคมะเร็งด้วยกัญชา พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมกันสานต่อเจตนาลุงตุ้ในการใช้กัญชารักษาโรคมะเร็ง